



จดหมายข่าว บรรณราชบัณฑิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ถนนกาญจนวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร.0-7433-6637-8

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9

ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2548



ถ้อยแถลง

สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งนะคะ ฉบับนี้มาพร้อมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคนใหม่ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีมติแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คนใหม่คือ อาจารย์สุรชัย ฉายศิริพันธ์ ด้วยค่ะ

ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 9 แล้ว และเป็นฉบับสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2/2547 ด้วย ฉบับที่ผ่าน ๆ มามีข้อบกพร่อง ผิดพลาดประการใด สามารถให้ข้อเสนอแนะ ตีชม ติงนะคะ เพื่อจะได้ปรับปรุงเนื้อหา สารให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ

รชนี จีระกาญจน์ (บรรณารักษ์)

บอกกล่าว... เล่าต่อ...

นักศึกษาภาคปกติ กำหนดคืนหนังสือทุกเล่ม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2548 นักศึกษาภาคปกติยืมหนังสือไปอ่านก่อนสอบ
ได้คนละ 2 เล่ม / 1 คืน

นักศึกษาท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการค้างส่งหนังสือโปรดติดต่อสอบถาม
แผนกยืม - คืน ให้แล้วเสร็จก่อนสอบด้วยนะคะ

โดย... บุญศรี บุญช่วย

ข่าวแจ้งเพื่อทราบ

ขณะนี้ศูนย์วิทยบริการได้ย้ายหนังสือวิทยานิพนธ์ (ว.พ.) เดิมอยู่ชั้น 5 และห้องเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เดิมอยู่ชั้น 3 ย้ายมาอยู่รวมกันที่ห้องวิทยานิพนธ์และเครือข่ายพัฒนาครู
อาคารบรรณราชบัณฑิต ชั้น 1 ติดกับบริการถ่ายเอกสาร

โดย... บุญจิรา เผ่าชู

โทรศัพท์มือถือ + ราศี ยุคดิจิทัลกับโหงวเฮ้ง

การใช้เทคโนโลยีอย่างมือถือในยุคนี้ นับว่ามีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคนมาก แต่เราจะเลือกใช้
แบบไหน รูปลักษณะอย่างไร ถึงจะเหมาะกับราศีของคนถือ ให้ถูกใจ และตรงกับราศีเกิดของท่าน

เริ่มจากหนุ่ม - สาว **ราศีเมษ** (16 เม.ย.- 15 พ.ค.) สำหรับคนเปรี้ยวฉะฉาน เหมาะกับมือถือที่ดูหรูหราหน่อย
เป็นคนไม่ค่อยชอบเปลี่ยนมือถือ



ราศีพฤษภ (16 พ.ค. - 15 มิ.ย.) เหมาะกับมือถือจอสี ติดหูชนิด ๆ เล่นเกมได้เยอะ ๆ หรือไม่ขอเป็นมือถือรุ่นแปลก ๆ ไว้ก่อน

ราศีเมถุน (16 มิ.ย. - 15 ก.ค.) คนขี้เบื่อควรเลือกมือถือที่เปลี่ยนหน้ากากได้ มีอุปกรณ์เสริม และอาจใช้มากกว่า 1 เครื่อง

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.) คนราศีนี้รักสวยรักงาม เหมาะกับมือถือที่มีสีสันสดใสเป็นจอสี และมีลูกเล่นไว้แก้เบื่อชนิด ๆ

ราศีสิงห์ (16 ส.ค. - 15 ก.ย.) ชอบมือถือใหม่ก๊าก ดูหรูหราสุด ๆ และจะเลือกรุ่นที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาซื้อได้

ราศีกันย์ (16 ก.ย. - 15 ต.ค.) เป็นคนปลื้มกับมือถือที่ต่อคอมพิวเตอร์ได้มีบริการออนไลน์ด้วย เครื่องไม่ต้องใหญ่มาก

ราศีตุลย์ (16 ต.ค. - 15 พ.ย.) ชอบมือถือที่มีฟังก์ชันถ่ายรูปได้ เพราะจะเก็บภาพไว้ดูเล่น ยิ่งเป็นรุ่นที่แต่งเพลงได้ยิ่งดี

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.) มือถือของคนราศีนี้จะออกแนวสปอร์ตหน่อย ๆ ทนทาน ฟังก์ชันไม่ยุ่งยากและใช้งานได้ง่าย ๆ

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 15 ม.ค.) คนราศีนี้จะสนใจมือถือที่ไฮเทคมาก ๆ เน้นมือถือที่ใช้แล้วคุ้มค่า แต่ราคาไม่แพงเกินเหตุ

ราศีมังกร (16 ม.ค. - 15 ก.พ.) เขาว่าคนราศีนี้ไม่เหมาะกับมือถือเล็ก ๆ เพราะทำหล่นบ่อย ขอเป็นฟังก์ชันใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน

ราศีกุมภ์ (16 ก.พ. - 15 มี.ค.) ราศีนี้เหมาะกับมือถือที่ไฮเทคมาก ๆ อย่างมีปาล์มในตัว หรือมีบลูทูธด้วยยิ่งดี

ราศีมีน (16 มี.ค. - 15 เม.ย.) มือถือถูกเล่นเยอะ ๆ เน้นที่โทรศัพท์ออกได้บ่อย ๆ ส่ง SMS ได้ไม่จำกัด และมีเกมให้เล่นเยอะ ๆ

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับการพยากรณ์โทรศัพท์มือถือตามราศี ตรงตามที่คุณใช้อยู่หรือเปล่า คงจะถูกใจทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะ

ที่มา... ข่าวสารห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ปีที่ 20 ฉบับที่ 25 (2547) หน้า 58

โดย... เพลิน จันทร์ทอง

แนะนำห้องสารนิเทศพิเศษ

ห้องสารนิเทศพิเศษมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลท้องถิ่น 3 จังหวัด (สงขลา พัทลุง สตูล) และข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหนังสือพุทธทาส

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ท่านใดสนใจเข้าไปใช้บริการได้ที่ ชั้น 5 อาคารบรรณารักษณครินทร์ หรือจะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <http://arc.skru.ac.th:10000/rLocal>

โดย...สุภัททิรา ทอดทึง

แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ



www.bcoms.net

เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอที ภายในเว็บก็จะมีทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ข่าวด้านไอที บทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทั่งถาม - ตอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อ วิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมต่าง ๆ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมภาษา PHP HTML JAVA SCRIPT ซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดมีรายการวิทยุออนไลน์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอทีด้วย

โดย... กอบศักดิ์ ณ นคร

ทรัพยากรสารนิเทศที่น่าสนใจ



สุนีย์ สินธุเดชะ. 2547. **หาคำตอบให้ชีวิต**. กรุงเทพฯ : เรือนปัญญา. (089.9591 845ห)

เป็นหนังสือเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้และค้นหาความจริงแห่งการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่มีหลายด้าน โดยกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ การตอบปัญหา ช่วยเหลือให้คำปรึกษา รวมถึงแก้ไขเหตุวิกฤติต่างๆ จากมุมมองของชีวิตหลายชีวิตให้สว่างสดใส มีพลัง มีความหวัง และลุกขึ้นก้าวเดินบนถนนแห่งชีวิตต่อไป

โดย...บุญจิรา เผ่าชู



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ม.ป.ป. **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-9**. กรุงเทพฯ : สำนักงาน. (CR-T496)

ซีดี-รอมแผ่นนี้ได้สรุปและรวบรวมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 9 ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วย การพัฒนาศักยภาพของคนไทย, การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน, การส่งเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง, การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาประชากรรัฐ, การบริหารจัดการเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น

*** ผู้สนใจติดต่อขอใช้บริการได้ที่ศูนย์ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Access Center)

โดย...รัชนี จีระกาญจน์

หนังสือในดวงใจ ♥



ชื่อ นายบุรชรัตน์ คมประมุล

วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

นักศึกษาระดับ กศ.บ.ป.

เรื่องที่ชอบ ชีวิตในวัง ของมด.เนื่อง นิลรัตน์ **เหตุผลที่ชอบ** อ่านแล้วสนุกได้รู้เรื่องเก่า ๆ ของชีวิตคนไทย **เนื้อเรื่องย่อ** มด.เนื่อง นิลรัตน์ เขียนเล่าความสนุกสนานของชีวิต ของสาวชาววัง ซึ่งบางครั้งก็ตลก บางครั้งก็เศร้า



ชื่อ นางสาวสมจิตร หวังบริสุทธิ์

วิชาเอก ภาษาไทย

นักศึกษาระดับ ปกติ

เรื่องที่ชอบ ผัวทอง ของแก้วแก้ว **เหตุผลที่ชอบ** ให้แง่คิดในด้านของการดำรงชีวิตและสังขรณ์ที่ว่าคนทุกคนไม่มีอะไรติดตัวไปเมื่อตาย **เนื้อเรื่องย่อ** เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่เกิดมาในตระกูลที่ถือได้ว่าร่ำรวยทางธุรกิจ แต่สุดท้ายเงินทองและสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ให้ความสุขกับเธอได้จะมีก็แค่ผ้าที่เธอถักทอขึ้นมาเท่านั้นที่เธอคิดว่าเคียงข้างเธอตลอดมา



ชื่อ นายวิทยา บุญละดี

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาระดับ ปกติ

เรื่องที่ชอบ หลังเที่ยงคืน ของจำลอง ฝั่งชลจิตร **เหตุผลที่ชอบ** เป็นนวนิยายที่สะท้อนชีวิตของคนซึ่งสามล้อได้ดีทีเดียว **เนื้อเรื่องย่อ** เป็นเรื่องของชายซึ่งสามล้อคนหนึ่งเขาได้พบรักกับหญิงสาวคนหนึ่ง ที่งานวัด หลังจากนั้นเขา 2 คนได้ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เริ่มแรกชีวิตของเขาก็ดำเนินไปด้วยดีอยู่หรอก แต่ต่อมาเมื่อข่าวใหม่ปลามันหมดรสชาติลง ปัญหาต่าง ๆ จึงเข้ามารุมเร้า จึงทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องเจอปัญหามากมาย



ชื่อ นางสาวสิริญญา ลือชจร

วิชาเอก นิเทศศาสตร์

นักศึกษาระดับ ปกติ

เรื่องที่ชอบ กว่าจะเป็นโคด-สะ-นา ของวุฒิกกร สินธุวาทีน **เหตุผลที่ชอบ** ได้รู้วาทะพจนานุกรมและแต่ละเรื่องที่เคยแพร่ออกไปกว่าจะสำเร็จลงได้ ต้องผ่านกระบวนการหลาย ๆ อย่างรวมการเขียนโฆษณาของหลาย ๆ บริษัท **เนื้อเรื่องย่อ** พิธีวีทักกับโฆษณาเป็นของคู่กันที่ไม่สามารถแยกกันได้ ถ้าไม่มีพิธีวีทักก็ไม่มีงานโฆษณา และงานโฆษณาก็จะไร้ค่าหากไม่มีคนดูต่อให้งานชิ้นนั้นจะเลิศเลอเพียงใดก็ตาม

โดย...บุญศรี บุญช่วย

คณะผู้จัดทำ

- ที่ปรึกษา** ผศ. สมบูรณ์ คงกับพันธ์
- กองบรรณาธิการ** นางสาวรัชนี จีระกาญจน์, นางพรพิมล คงอินทร์, นางสาวบุญศรี บุญช่วย, นางสาวสมศรี หวันชิตนาย, นางสาวเพลิน จันทวงศ์, นายกอบศักดิ์ ณ นคร
- ฝ่ายพิมพ์** นางสาวสุภัททิรา ทอดทึง, นายสมโชค ณ ถลาง
- ฝ่ายพิสูจน์อักษร** นางสาวปรีดาพรรณ สินธุภูษิต, นางสาวอารีย์ ปูนย้ง
- ฝ่ายศิลป์** นายจักรินทร์ พงษ์สิงห์, นางศรัญญา ยินดี
- ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์** นายจตุรนต์ สังข์สวัสดิ์, นางบุญจิรา เผ่าชู

“แหล่งวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการมีมนุษยสัมพันธ์”